
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 797  —  451. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um kostnað vegna ráðgjafarþjónustu.

Frá Svandísi Svavarsdóttur.

1. Hve mikill var kostnaður ráðuneytisins vegna ráðgjafarþjónustu frá 1. júlí 2013 til 15.
mars 2014?

2. Hve mikið hefur sérstakt ráðgjafateymi ráðherra fengið greitt á tímabilinu?

Skriflegt svar óskast.

 




